



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 30 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,345 ราย ผู้ป่วยสะสม 578,375 ราย หายป่วยเพิ่ม 10,678 ราย หายป่วยสะสม 381,170 ราย รักษาอยู่ 192,526 ราย เสียชีวิต 117 ราย เสียชีวิตสะสม 4,679 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 16,591,329 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 197,964,557 ราย เสียชีวิต 4,223,388 ราย รักษาหาย 178,881,761 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผยผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ทั่วโลกเพิ่ม 21% ภายใน 1 สัปดาห์ **ศรีลังกา** ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันเดียวกว่า 5 แสนโดส **สหรัฐฯ** ขอให้รัฐบาลท้องถิ่นจ่ายเงินจูงใจให้ประชาชนฉีดวัคซีน ที่วอชิงตัน ดี.ซี. ส่งสมหน้ากากอนามัยอีกครั้ง หลังผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ส่วน CDC ระบุ สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดง่ายเหมือนอีสุกอีใส อัตราการแพร่โรค 1 : 8-9 โดยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อโควิด-19 จะมีปริมาณไวรัสในร่างกายปริมาณมากและแพร่ให้คนอื่นได้เช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน **เดนมาร์ก** เผยวัคซีนชนิด mRNA ปลอดภัยสำหรับเด็ก **อิสราเอล** อนุมัติฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ผู้สูงวัย และให้มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนเข้าสถานที่ร่วมกิจกรรม **ญี่ปุ่น** เตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินโตเกียว-ประกาศเพิ่มรวม 6 จังหวัด **จีน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 64 ราย สายพันธุ์เดลตาระบาดหนักในนานกิง **ออสเตรเลีย** เปิดผลศึกษาวัคซีนอย่างเดียวยาวจะไม่พอรับมือโควิด-19 กลายพันธุ์ ควรสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง **ฟิลิปปินส์** จะล็อกดาวนักรวมะนิลา

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสจากสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า)

-ร.มว.สธ. และคณะผู้บริหาร ตรวจรับมอบวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุน โดยการกระจายวัคซีนชุดนี้จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, thansettakij, sanook)

-นายไมเคิล ฮีท อุปทูต รก.เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แถลงยืนยันว่า นอกจากวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสที่ส่งมาแล้ว สหรัฐฯ จะบริจาควัคซีนเพิ่มเติมอีก 1 ล้านโดส แต่ยังไม่ระบุเวลาและยี่ห้อของวัคซีน โดยไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค เช่นเดียวกับการบริจาคให้กับหลายประเทศทั่วโลก เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยที่จะจัดสรร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ผจก., บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนิก, สำนักข่าวไทย, js100, thaiquote, bangkokinsight, mthai, kapook, sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า วัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส จะฉีดให้ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเข็มที่ 3 จำนวน 700,000 โดส 2.กลุ่มเปราะบางใน 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 645,000 โดส 3.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นกลุ่มเปราะบาง และคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 150,000 โดส 4.ทำการศึกษาวิจัย โดยการอนุมัติของคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม 5,000 โดส เริ่มฉีด 9 ส.ค. และกลางเดือน ส.ค. จะจัดส่งวัคซีนเข็ม 2 สำหรับฉีดปลายเดือน ส.ค. ต่อไป ทั้งนี้ วัคซีนไฟเซอร์จะนำไปเก็บที่คลังวัคซีนอุณหภูมิ -70 °C และต้องผสมน้ำเกลือเพราะเป็นวัคซีนเข้มข้น โดย 1 ขวดฉีดได้ 6 โดส และหลังจากเก็บในอุณหภูมิ 2-8 °C จะอยู่ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ เมื่อนำออกมาต้องรีบใช้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, pptvhd, thestandard)

-เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ เช่น กลุ่มหมอไม่ทน ภาศึบุคลากรสาธารณสุข Nurses Connect DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสในการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ในไทย โดยมี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ โดยยืนยันที่ผ่านมาให้ความสำคัญต่อการจัดหาและกระจายวัคซีนในทุกกลุ่ม ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส กลุ่มแรกที่จะได้รับคือบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 500,000 - 700,000 โดส และยังจัดสรรให้กลุ่มอื่นด้วยตามลำดับความสำคัญ

2.แผนกระจายวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, mthai)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวการฉีดวัคซีนโควิด 19 ว่า เดือน ส.ค. จะมีวัคซีน 10 ล้านโดส ทั้งซิโนแวคและแอสตราเซนเนกา เน้นไปที่ต่างจังหวัดโดยให้สำคัญกับกลุ่มเสี่ยงก่อนตามด้วยอสม.และบุคลากรอื่นๆ โดยใช้สูตร SA คือ ซิโนแวคเข็มแรก และ 3 สัปดาห์ถัดไปฉีดเข็มสองด้วยแอสตราเซนเนกา ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการค่าภูมิคุ้มกันใกล้เคียงแอสตรา 2 เข็ม ซึ่งต้องฉีดห่างกัน 12 สัปดาห์ แต่ใช้เวลาเร็วขึ้น และมีความ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ปลอดภัย ผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์ไม่ต่างจากเดิม ส่วนรายที่ฉีดวัคซีนสูตรผสมแล้วเสียชีวิตจากการพิสูจน์ศพพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

3.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, topnews, tnnthailand

-ศ.นพ.พญ. ภูววรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อมูลการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนครบแล้ว เทียบประสิทธิภาพหลังฉีดวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ (แอสตราเซนเนกา) และเชื้อตาย (ซิโนแวค) พบทั้ง 2 ชนิดติดเชื้อโควิดได้แต่แทบไม่มีอาการ โดยวัคซีนเชื้อตายมีอาการน้อยมากและป้องกันการติดเชื้อผู้อื่น

4.การจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนิก, จส.100)

-ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันส่วนภูมิภาคจัดเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 135,000 เตียง ในกทม. 40,000 เตียง มีอัตราการใช้เตียงเกือบเต็ม ไม่พอรับผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวัน โดยเตียงสีเหลืองสีแดงมีอัตราการใช้เตียงเกิน 70 % เกือบทั้งหมด ยกเว้นเขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน ที่มีอัตราการใช้เตียงราว 66 % ซึ่งในระบบฯ ไม่สามารถเพิ่มเตียงได้อีก จึงต้องมีระบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ส่วนการส่งผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนาส่งไปแล้วกว่า 5 หมื่นคน ซึ่งผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้จะไม่แพร่เชื้อเพราะจัดระบบดูแลที่บ้านและชุมชน หรือพร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยกรณีรพ.สิชลรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม.ที่ตกค้างในระบบสายด่วน 1330 ว่า หากหน่วยบริการในกทม.เริ่มปรับระบบและมีความพร้อมรับดูแลผู้ป่วยมากขึ้นสามารถโอนรับผู้ป่วยได้เลย แต่หากยังไม่พร้อมยินดีรับผู้ป่วยมาดูแลเพิ่ม เพราะผู้ป่วยชุดแรกที่รับไว้ตั้งแต่ 22 ก.ค. จะเริ่มจำหน่าย 6-7 วันข้างหน้า

-ด้าน เลขาธิการ สปสช. ประชาสัมพันธ์ให้คลินิกเอกชนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เข้ามาร่วมดูแลผู้ติดเชื้อ โดยวันที่ 3 ส.ค. จะประชุมออนไลน์ชี้แจงรายละเอียดและรับสมัครคลินิก ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากรพ.เอกชนให้สำรองเตียงไว้กรณีผู้ป่วย Home Isolation อาการรุนแรงขึ้น รวมทั้งหาสถานที่ในปริมณฑลจัดตั้งรพ.สนามสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและแดง โดยจะเตรียมระบบ fast track ให้แล้วเสร็จใน 1-2 วัน

5.มาตรการล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, kapook, thailandplus, pptvhd36)

-ปลัด สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า นโยบายล็อกดาวน์ล่าสุดแม้จะมีลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในระยะสั้นได้ไม่มาก แต่จะลดจำนวนผู้ป่วยในระยะยาว โดยคาดว่าหากล็อกดาวน์ 1 เดือน จะชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรด้านการแพทย์ได้ถึงต้นเดือน ต.ค. และหากล็อกดาวน์ 2 เดือน จะชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ได้นานถึงปลายเดือน พ.ย. แต่หากมาตรการล็อกดาวน์ได้ผลดีมากขึ้นจะชะลอจุดสูงสุดของการใช้ทรัพยากรได้ประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ขนาดของการระบาดโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงนัก และหากมาตรการล็อกดาวน์ได้ผล ร่วมกับมาตรการวัคซีนโควิดในผู้สูงอายุดำเนินการได้รวดเร็วในเวลาไม่เกิน 2 เดือน น่าจะช่วยให้การใช้เครื่องช่วยหายใจไม่เกิน 1,500 รายต่อวัน และอุบัติการณ์การเสียชีวิตไม่เกิน 200 รายต่อวัน ไปจนถึงเดือน ธ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnnthailand, thestandard)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ หากไม่มีมาตรการที่เข้มข้น จำกัดพื้นที่และการเดินทาง คาดการณ์จะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 40,000 คน/วัน และผู้เสียชีวิต 500 คน/วัน ในเดือนก.ย. แต่ถ้ามาตรการเข้มข้นนาน 2 เดือน และมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง จะทำให้ผู้เสียชีวิตลดเหลือวันละไม่เกิน 100 ราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ติดเชื้อยังสูงจึงขอให้ประชาชนเข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุข ดออกจากบ้าน หากกลุ่มเสี่ยงไปฉีดวัคซีน จะลดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ ch7

-มีรายงานข่าวว่า มาตรการล็อกดาวน์ตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะครบกำหนด 2 ส.ค.นี้ ยังต้องล็อกดาวน์ต่อไปไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ส่วนการผ่อนคลายเป็นมาตรการให้เปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าได้ สธ.ยังไม่ได้เสนอแนวปฏิบัติมาให้ศบค.ชุดเล็กพิจารณา

6.ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-วิทยาลัยสมุนไพรแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์การใช้ยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรในผู้ป่วยโควิด 19 ดังนี้ 1.สนับสนุนให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และแนวทางการรักษาโควิดของกรมการแพทย์ ในผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ/อาการน้อย 2.ไม่สนับสนุนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการป้องกันการติดเชื้อ/เสริมภูมิคุ้มกัน เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผล และเพื่อไม่ให้มียาฟ้าทะลายโจรเพียงพอต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้าถึงยา 3.สนับสนุนให้ผู้ผลิตยาเร่งแก้ไขฉลากยา รวมทั้งระบุข้อห้ามใช้ตามอย.กำหนดอย่างรวดเร็ว 4.สนับสนุนให้เภสัชกรมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรอื่น ๆ 5.เสนอให้ยาฟ้าทะลายโจรเป็นสินค้าควบคุมราคา 6.สนับสนุนให้มีการนำ

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อาหารสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ขิง ขมิ้นชัน มะขามป้อม และอื่น ๆ มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ในรูปแบบของอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กรมการค้าภายใน เปิดเผยแนวทางการดูแลราคาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ว่า จะส่งหนังสือถึงบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ ออย. เกือบ 200 ราย ให้จัดส่งข้อมูลต้นทุนและราคาจำหน่าย เพื่อวิเคราะห์ราคาขายปลีกที่เหมาะสมและขึ้นเว็บไซต์ของกรมฯ ภายในสัปดาห์หน้า และจะสุ่มตรวจและรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการขายราคาสูงกว่าความเป็นจริงมาก หรือมีการบิดเบือนราคา เบื้องต้น ชนิดแคปซูลที่มีส่วนผสมสารสกัด 20 มิลลิกรัม ฉลี่ยแคปซูลละ 6.75 บาท ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องซื้อเก็บไว้เพราะไม่ใช่ยาป้องกัน และผู้ผลิตยืนยันมีการผลิตต่อเนื่อง

7. แจก ATK 8.5 ล้านชุด เริ่ม ส.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ที่ประชุมบอร์ด สปสช. อนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิดกว่า 8.5 ล้านชุด วงเงิน 1,014 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหา และกรมควบคุมโรคกำลังวางแผนจะกระจายชุดตรวจให้ประชาชนต่อไป คาดว่าจะแจกได้เดือน ส.ค. - ก.ย.นี้

8. ภาคแรงงานขอวัคซีนเพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประชุมหารือกับรมว.สธ. โดยแรงงานภาคอุตสาหกรรม ม.33 มีอัตราการฉีดวัคซีนเพียง 10% ก.แรงงานพยายามจัดสรรให้ภายในเดือน ส.ค.นี้ 8 แสนโดส แต่ไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มเป็น 1.5 ล้านโดส ขณะเดียวกันได้หารือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม อยากให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนของรัฐและวัคซีนทางเลือกให้ครอบคลุมประชาชน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานต่อไปได้

9. การสกัดข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือจาก 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ยืนยัน นายกฯ และรัฐบาลไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ แต่ให้เสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ไม่สร้างความหวาดระแวงหรือความกังวลในสังคม พร้อมเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ภาครัฐหาพื้นที่กลางออกแบบการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายกิตติศักดิ์ เสี่ยงสลัก และชาวภูเก็ตกว่า 20 คน เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีกับผู้นำภาพคล้ายศพอนตายตามจุดต่างๆ ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปเผยแพร่ สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเกิดความสับสนและเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ

-จากกรณีการให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ 1 ของโลก และมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก กรมควบคุมโรค และศบค.ชี้แจงว่า ตามรายงานสถานการณ์ล่าสุด จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 44 และจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอยู่อันดับที่ 69

10. ทูจริตฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ ch7

-ผอ.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เผย กรณีมีการทูจริตฉีดวัคซีน เป็นกลุ่มอาสาของค่ายมือถือที่แอบใช้รหัสยูสเซอร์ 19 ยูสเซอร์ นัดฉีดวัคซีนให้บุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข โดยเจ้าหน้าที่สอบสวนคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว 8 คน และกรมการแพทย์ได้แจ้งความให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ ผบก.รฟ. กล่าวว่า สอบปากคำเบื้องต้นผู้เกี่ยวข้องแล้วกว่า 20 ปาก เป็นเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ พนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ และผู้ที่สวมสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ยังไม่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับใคร โดยพบว่ามีการลักลอบคีย์ข้อมูลหลังเวลาทำการ 18.00 น. และกรอกข้อมูลสวมสิทธิ์ฉีดวัคซีนช่วง 20.00-22.00 น. จนนำมาสู่การขายสิทธิ์ในราคา 500-1,000 บาทต่อราย ยอดผู้สวมสิทธิ์อาจมากกว่า 5,000-6,000 ราย ความเสียหายหลายล้านบาท หลังเกิดเรื่องได้เรียกผู้ให้บริการทั้ง 3 เครือข่ายมาประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีก

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-ด้าน บมจ. ทรุ คอร์ปอเรชั่น ออกแถลงการณ์ว่า ไม่ได้ถูกแฮ็กระบบ รายชื่อถูกเพิ่มขึ้นจากระบบกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการแพทย์ และไม่ตรงกับลูกค้าของทรูที่ลงทะเบียนนัด นัดกรมการแพทย์เพิ่มระบบการให้สิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนกลางให้รัดกุมยิ่งขึ้น

11.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3

-มีรายงานข่าวว่า ชายวัย 57 ปี เป็นโรคหัวใจโตและภูมิแพ้ ฉีดวัคซีน astrazeneca เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 13.30 น. ที่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี จากนั้นเวลาเกือบ 23.00 น. มีอาการเหนื่อย หายใจไม่ออก นำส่งรพ.ไทรน้อยแต่เสียชีวิตก่อนถึงรพ. เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการแพ้วัคซีน โดยวันที่ไปฉีดวัคซีนตรวจพบว่าความดันต่ำแต่รพ.ยังฉีดให้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบให้แน่ชัด

12.ติด #รัฐล้มเหลว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง เชิญชวนประชาชนร่วมจุดเทียน ถวายรูป ขึ้นโซเชียลมีเดียพร้อมติด #รัฐล้มเหลว #รำลึกถึงผู้สูญเสีย เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 สร้างความตระหนักรู้ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญภาวะวิกฤตรัฐล้มเหลว รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรแพทย์ด่านหน้า ยืนยันสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและสิทธิการรักษาในฐานะพลเมือง ในวันที่ 30 ก.ค. -1 ส.ค. เวลา 19.00 น.

13.เลื่อนเปิดท่องเที่ยว 7+7

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รพ.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ รวมถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้องเลื่อนแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หรือ 7+7 หรือ Island Hopping ที่จะเริ่ม 1 ส.ค.นี้ ออกไปก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย มาตรการคุมเข้มเข้า-ออก เพื่อเซฟแซนด์บ็อกซ์ เซฟประเทศไทย เชื่อประชาชนเข้าใจ มั่นใจเดินทางต่อ ขณะที่ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ระบุ ไม่ยกเลิกสมุยพลัสโมเดล

-นพ.สสจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์ มีผู้ติดเชื้อสัปดาห์แรก 25 ราย สัปดาห์ที่ 2 จำนวน 48 ราย สัปดาห์ที่ 3 จำนวน 69 ราย และสัปดาห์ที่ 4 จำนวน 148 ราย จำนวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้ามาของสายพันธุ์เดลตา โดยมีเพียง 694 เพียง ใช้ไปแล้ว 249 เพียง คิดเป็น 36% ไม่มีผู้ที่อาการหนักหรือใช้เครื่องช่วยหายใจ เนื่องจากฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 70% จึงมีภูมิคุ้มกันหมู่ ทำให้ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

14.เครียดโควิดฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ตำรวจ สน.ราชบุรีบูรณะ รับแจ้งเหตุผู้ป่วยโควิดผูกคอตายบนดาดฟ้าอพาร์ทเมนต์ ในซอยพุทธบูชา 37/1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. เจ้าของอพาร์ทเมนต์ ระบุ ผู้ตายเช่าห้องอยู่กับภรรยาและลูก ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนมีอาการป่วย ตรวจพบว่าตนเองและภรรยาติดเชื้อ จึงพยายามติดต่อเข้ารับการรักษาที่รพ.เพราะเริ่มมีอาการไอบาก แต่รพ.ในกทม.เตียงเต็ม ได้ติดต่อรพ.ใน จ.ตาก ซึ่งเป็นภูมิลำเนา และมีเจ้าหน้าที่นัดหมายมารับตัวแต่ไม่มาตามนัดถึง 2 ครั้ง

-สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุหญิงวัย 59 ปี ติดเชื้อโควิด 19 ผูกคอตายกับราวบันไดทางขึ้นบ้านหลังหนึ่ง ม.4 ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พี่ชายคาดว่าน่าจะเกิดความเครียดที่ติดโควิด ไม่อยากเป็นภาระของครอบครัว

15.สัปดาห์ติดโควิด-งตเผาศพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทร์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เผย งดรับฌาปนกิจผู้เสียชีวิต เนื่องจากสัปดาห์ของวัดซึ่งมีเพียงคนเดียวติดเชื้อโควิดมาเกือบ 5 วัน ต้องพักรักษาตัวที่บ้านเพื่อรอรพ.มารับไปรักษา ล่าสุดเริ่มหายใจไม่ออก ต้องนอนคว่ำ

16.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, MCOT, nationtv, INN, TNN, kapook, ไทยนิวส์)

-ศบค. แถลงพบ 6 คลัสเตอร์ใหม่ 5 จังหวัด ดังนี้ **สมุทรปราการ** บริษัทระบบกำลังไฟฟ้า อ.เมืองสมุทรปราการ ผู้ติดเชื้อ 10 ราย **สมุทรสาคร** อ.เมืองสมุทรสาคร บริษัททางรถยนต์ ผู้ติดเชื้อ 14 ราย และโรงงานผลิตภัณฑ์ปลา ผู้ติดเชื้อ 13 ราย **ชลบุรี** โรงงานเครื่องปรับอากาศ อ.เมืองชลบุรี ผู้ติดเชื้อ 15 ราย **ปทุมธานี** บริษัททางรถยนต์ อ.คลองหลวง ผู้ติดเชื้อ 25 ราย **สงขลา** โรงงานแม่แบบเซรามิก อ.สะเดา ผู้ติดเชื้อ 13 ราย ส่วน **เชียงใหม่** คลัสเตอร์ฟาร์มไก่ 59 ราย พบเพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ **ฉะเชิงเทรา** ปิดตลาดบ่อบัว 14 วัน หลังแรงงานติดเชื้อ 125 ราย **ชลบุรี** ปิดโรงงานกักคนเข้า-ออก 31 แห่ง อ.ศรีราชา ปิดตลาดได้รุ่ง **กาญจนบุรี** ผู้ว่าฯ สั่งปิด 5 อำเภอชายแดนไม่มีกำหนด หลังเมียนมาระบาดหนัก หวั่นลักลอบเข้าไทย

มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-องคมนตรี รับมอบเงินบริจาค 2 ล้านบาท น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2564 และรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง เครื่องฆ่าเชื้อฟอกอากาศ เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, innnews)

-นายกฯ ทหารอภัยกับผู้บริหารรพ.เอกชนที่ดูแล Hospitel รพ.สนาม ในเขตกทม.และปริมณฑล 20 แห่ง ขอบขอบคุณที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันว่า รัฐบาลและศบค.ทำงานต่อเนื่องและปรับปรุงมาตรการเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน โดยยึดหลักการสำคัญคือ การร่วมมือร่วมใจภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศปลอดภัยจากโรคโควิด-19 โดยเร็ว ได้จัดเตรียมงบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 5 แสนล้านบาทไว้รองรับแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, newtv.)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ระบบกักตัวที่บ้านและชุมชน จะมีทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด 19 เิงรุก หรือ CCRT เป็นทีมสนับสนุน เข้าไปดูแลประชาชนทั้งสุขภาพจิตและกาย คัดกรองและฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ พร้อมชวนบุคลากรในภูมิภาคเข้าร่วม CCR Team อย่างน้อย 50 ทีม ทำงานเชิงรุกในชุมชนพื้นที่ กทม. ตั้งเป้าคัดกรอง 4-5 แสนราย คัดนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างน้อย 7-8 หมื่นราย ส่วนการรักษาจะพยายามให้ยาฟาวิพิราเวียร์ให้เร็วที่สุด โดยในเดือน ส.ค. มีสำรองกว่า 40 ล้านเม็ด และเดือน ก.ย. อีก 40 ล้านเม็ด มีการทยอยส่งให้กับภูมิภาค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดอบรมการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธี Antigen Test Kit เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมเข้าใจหลักการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit และนำไปตรวจคัดกรองและควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, newtv, thebangkokinsight)

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย โควิดสายพันธุ์เดลตาระบาด 69.1% พบในกทม.แล้ว 82.7% โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและขณะนี้พบแล้ว 72 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์อัลฟาและสายพันธุ์เบตามีแนวโน้มสัดส่วนลดลง โดยสายพันธุ์เบตาส่วนใหญ่ยังพบในพื้นที่ภาคใต้ มากที่สุดที่นราธิวาส และมีจำนวนประปรายในปัตตานี สตูล ตรัง กระบี่ สุราษฎร์ธานี และพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬ ส่วนการติดเชื้อร่วม 2 สายพันธุ์ (Mix infection) ขณะนี้ยังไม่พบรายใหม่เพิ่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตือนข่าวปลอม กรณีมีการโฆษณาชวนเชื่อการใช้ผลิตภัณฑ์จากกระท่อมสามารถป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 ได้ ยืนยัน ยังไม่พบรายงานการวิจัยว่ามีฤทธิ์ต้านเชื้อและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับการพิจารณาด้านความปลอดภัยตามที่แอบอ้าง หากใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาอาจทำให้เสพติดและมีอาการโรคจิต หวาดระแวง เห็นภาพหลอน ควรเชื่อถือข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาชาติ)

-กรมอนามัย เผยผลการสำรวจ Anamai Event Poll พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กังวลว่าคนในครอบครัวจะแพร่เชื้อให้คนในบ้าน 75% ขณะที่พฤติกรรมการสวมหน้ากากตลอดเวลาในบ้านทำได้ทุกครั้งเพียง 20% ต้องรณรงค์การสวมหน้ากากในบ้านให้เพิ่มขึ้น และยังพบว่าเห็นด้วยกับการสวมหน้ากากในบ้านเมื่อคุยกันมากที่สุด 84.9% รองลงมา สวมตลอดเวลาเลยวันตอนกินอาหาร อาบน้ำ ดื่มน้ำ 81.9% และสวมเมื่อทำกิจกรรมร่วมกันในบ้าน เช่น ดูทีวี 38.6% โดยเห็นว่าไม่สามารถสวมหน้ากากได้เมื่อนอนห้องเดียวกัน 30.1%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ ผู้สูงอายุอยู่บ้านและควรขยับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว ดังนี้ 1. เคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันให้มาก 2.บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้แข็งแรง 3.มีกิจกรรมทางกายแบบผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ 4.การบริหารปอด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, pptvhd36, acnews

-กรมการแพทย์ เผย การ Work From Home จากสถานการณ์โควิด 19 หลายคนทำงานบนเตียงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน เกิดอันตรายของกล้ามเนื้อคอ หลัง สะโพก และอันตรายมากขึ้นเมื่อทำงานบนเตียงนุ่มๆ อาการเหล่านี้จะแสดงในอนาคต จะมีโรคหรือปัญหาทาง ergonomics ได้เมื่ออายุมากขึ้น ผู้ที่ WFH ต้องป้องกันตนเองด้วยการไม่นอนทำงานบนเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, ไทยโพสต์, newtv, INN, efinancethai, hooninside, bluechipthai

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-กรมการแพทย์ รับมอบกล่อง RS Self-Isolation Care Box จาก บมจ.อาร์เอส โดย ผอ.สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยดารา ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 และศิลปินในสังกัด เพื่อส่งต่อรพ.ในสังกัดที่ดูแลผู้ป่วยสีเขียวที่ Home Isolation</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-กรมควบคุมโรค รับมอบรถตรวจโควิด-19 จากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย โดยจะมอบหมายให้สปกม.นำไปใช้ประโยชน์และเสริมการตรวจค้นหาเชิงรุกให้ได้ในวงกว้างมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-ก.การอุดมศึกษาฯ เผย ณ วันที่ 30 ก.ค. ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 17,011,477 โดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 4,024 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศรวมกันกว่า 153.29 ล้านโดส โดยจังหวัดที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต เข้มแรงกว่า 75.2%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>-ศบค. จะปรับการแถลงข่าวเป็นทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เน้นการสื่อสารทางเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิดตั้งแต่ 07.00 น. นอกจากนี้ สามารถติดตามการแถลงของสธ.ได้ทุกวันเวลา 13.30 น. ส่วนกระทรวงต่างๆ จะเสนอชุดข้อมูลผ่านระบบการทำงานของแต่ละกระทรวงให้ประชาชนเข้าไปดูได้ หากประเด็นใดสำคัญจะนำเข้าไปประชุม ศปก.ศบค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., newtv, mcot</p> <p>-สำนักอนามัย กทม. ฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุกแก่พระ สัปเหร่อและเจ้าหน้าที่วัด วันแรกกว่า 800 คน นำร่องกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ 221 วัด นอกจากนี้ ได้ออกข้อปฏิบัติการจัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานฅาปนสถาน โดยจะให้ความรู้และคำแนะนำในการฅาปนกิจศพโควิด 19 อย่างถูกวิธี ให้กับพระและสัปเหร่อ ตลอดจนผู้มีหน้าที่จัดการพิธีศพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติ, สำนักข่าวไทย</p> <p>-สมาคมประกันวินาศภัยไทย หรือกับ คปภ. และบริษัทสมาชิก พิจารณาปรับเกณฑ์ติดโควิดจ่ายเงินทันทีไม่ต้องรอใบรับรองแพทย์ ป่วยรักษาตัวที่บ้านจ่ายตามรักษาจริง และได้รับชดเชยรายได้ตามกรรมธรรม์ ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าชดเชยให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองของกรรมธรรม์ประกันภัย กรณีที่มีการเสียชีวิตด้วยโรค COVID-19 นอกสถานพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เจ้าหน้าที่จะตั้งศูนย์พักคอย หรือรพ.สนาม ที่วัดทองทองสว่างอารมณ์ อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยอบต.จัดเตรียมสถานที่ได้ 60% แล้ว แต่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งอ้างว่าศาลาที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นชื่อของญาติสร้างให้ทางวัดใช้ ไม่นิยมยอมให้ตั้งเป็นรพ.สนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>-คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ขึ้นชมการปฏิบัติหน้าที่ของนักฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ใส่ชุด PPE เดินเท้า 2 กิโลเมตร เข้าไปช่วยแบกยายวัย 98 ปี ติดโควิดส่งรพ. ซึ่งตอนนี้คุณยายปลอดภัยแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-สวทช. เปิดเผยความคืบหน้าหลังจากไปโอเทคประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยา Favipiravir ในระดับห้องปฏิบัติการ ว่า ได้จดสิทธิบัตรและถ่ายทอดวิธีสังเคราะห์ให้องค์การเภสัชกรรมนำไปผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อแล้ว นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังศึกษาวิจัยยาอื่นๆ รวมถึงทำยาตัวใหม่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อยาในอนาคต</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ไขเลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>-กรมควบคุมโรค เตือน ช่วงหน้าฝนอาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยถือโอกาสช่วงที่ต้องหยุดอยู่บ้านจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>	